

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสำคัญ

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม, เลขา - คสช., ปธ - ปนช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสำคัญหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งจะมาประเมินผลการดำเนินการของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT)

๒. ในการตรากฎหมายภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามมาตรา ๓๗ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ด้วย โดยการเผยแพร่ร่างกฎหมายนั้นสามารถดำเนินการได้โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้วนำมารวบรวมวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายนั้น ก่อนดำเนินการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๓. ปัจจุบันประเทศไทยยังมีบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ และมีผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ดังนั้น เพื่อให้ผลการประเมินสำรวจและจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเร่งรัดปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนข้ามเขต การยกเว้นค่าธรรมเนียม การยกเลิกการประทับตรา) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยกเลิกข้อกำหนดให้บริษัทส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การรองรับการขยายเวลาส่งเงินสมทบออนไลน์) ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่จะขอเรียก

/ประชุม ...

ประชุมวิสามัญหรือตรวจสอบเอกสาร) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมาย) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการทันการประเมินของธนาคารโลกในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อาจพิจารณาดำเนินการโดยเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๔. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทำคำแปลของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นภาษากลางของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ (ครบกำหนดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้เผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๔ (อมรลักษณ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘